

PHẬT SỰ



TU VIỆN PHƯỚC HUỆ

14 Alvina Street, North Sunshine, VIC. 3020,
Điện thoại (03) 9310 7073

*Tu viện ngàn năm mây trắng bay,
Mười phương phong cảnh vẫn là đây,
Xum xuê thanh trúc phô xuân sắc,
Rậm rạp hoàng hoa gợn gió lay,
Đàn thọ nở trâm luôn tỏa khắp,
Ưu đàm hé nhụy vẫn còn sai,
Lòng trần muốn được mau thanh tịnh
Cực lạc quê xưa thật chốn này!*

Hộp thư hoàng pháp

Tổ Qui Sơn dạy: "Người Phật tử nếu giáo lý chưa từng để lòng thì đạo nhiệm mầu làm sao được tỏ ngộ." Muốn tỏ ngộ đạo nhiệm mầu, giáo lý cần phải thích hợp với đường cơ mới có kết quả. Trong hoàn cảnh ở nước Úc đất rộng người thưa, việc di chuyển khó khăn, chư Tăng Ni rất ít mà Phật sự quá đa đoan. Muốn gặp trực tiếp một pháp sư hay một vị thiện tri thức để giải quyết một vấn đề nghi vấn trong Phật pháp hoặc học hỏi những điều cần thiết thật rất khó. Chính vì thế, từ ngày 8/7/1999 đến nay, tu viện đã mở HỘP THƯ HOÀNG PHÁP, có loan tải trên đài phát thanh Việt ngữ và báo chí và được hàng trăm điện thoại và thư đến tham vấn. Hộp Thư Hoàng Pháp đến nay vẫn còn mở và phục vụ. Quý Phật tử nào có nghi vấn hoặc muốn học hỏi giáo lý, xin điện thoại hoặc thư về địa chỉ Tu viện để được giải đáp.

Mở khóa hàm thụ Hán Việt

Nhằm mục đích giúp đỡ cho quý Phật tử nào muốn có khả năng đọc tài liệu giáo lý bằng chữ Hán trong Hán tạng và tiến lên có thể dịch kinh điển bằng chữ Hán sang chữ Việt, Tu viện Phước Huệ có

mở khóa hàm thụ Hán Việt từ ngày 1-12-1999 đến nay và vẫn còn đang tiếp tục phục vụ. Nội dung khóa học gồm có hai phần: Phần chữ Hán: Học viên phải học ngữ vựng, tập viết, tập đọc, từ loại và văn phạm. Phần chữ Việt: Học ngôn ngữ và ngữ pháp tiếng Việt. Bằng phương pháp giảng dạy mới, học viên chỉ cần học đủ 100 giờ là tạm có đủ căn bản đọc và dịch một bài kinh để từ chữ Hán sang chữ Việt. Mọi chi tiết xin điện thoại hay thư về địa chỉ Tu viện kể trên.

Khóa Tham Vấn trực tiếp

Từ ngàn xưa, trong các tông lâm, tự viện, việc tham vấn được đặt lên hàng đầu vì giờ tham vấn nhằm giải quyết trực tiếp với đường cơ, để từ đó dễ dàng tháo dây, nhổ cọc, làm việc tu hành khởi trở ngại và thêm tinh tiến. Phương pháp này trong tông môn được coi là hữu hiệu

nhất. Từ ngày 7 tháng 7 năm 2000, Tu viện Phước Huệ có tổ chức giờ tham vấn vào mỗi chiều thứ Bảy từ 2.00pm đến 4.00pm đến nay vẫn còn tiếp tục. Trân trọng kính mời toàn thể Phật tử nào muốn tham vấn, xin đến đúng giờ, hoặc lấy hẹn trước theo địa chỉ và điện thoại Tu viện kể trên.

Khóa hội thảo giáo lý cho Tăng Ni

Nhằm mục đích đào tạo Tăng, Ni có khả năng giáo lý vững vàng để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Từ ngày 21 - 3-02, Tu viện Phước Huệ có tổ chức khóa hội thảo giáo lý, nhằm đào sâu kiến thức giáo lý và hoàn tất chương trình nội ngoại điển song hành cho những Tăng Ni theo học chương trình ngoại ngữ. Thời gian học, vào ngày thứ sáu mỗi tuần, từ 9.00am đến 11.00am, tại giảng đường Tu viện số 14 Alvina St, North



Sunshine, VIC 3020, điện thoại (03) 9310 7073. Có băng giảng và tài liệu cho học viên ghi danh hàm thụ, đến nay vẫn còn tiếp tục.

Trân trọng kính mời chư Tăng Ni muốn tham dự khóa học, xin liên lạc địa chỉ và điện thoại kể trên.

Ấn tống kinh điển Tịnh độ

Tổ Ấn Quang dạy: "Người ấn tống kinh điển có nhiều thứ công đức vô lượng thù thắng là tiêu tội, tránh được tai họa, giải oan gia đời trước, không bị hoạnh tử, trong đời gặp nhiều việc an lành, phước lộc đầy đủ, mọi người kính mến, chuyển nghiệp xấu thành tốt, xa lìa đường ác và thẳng đến thành Phật." Vì thế, người ấn tống kinh điển chắc được bách bảo bình an, trường thọ, ác đạo xa lìa, chóng thành đạo quả. Công đức này thật vô lượng.

Gần đây, Trung Tâm Nghiên Cứu Tịnh Học thuộc Tu Viện Phước Huệ định cho ấn tống bộ Liên Tông Yếu Điển gồm có 48 tác phẩm cốt yếu của tông Tịnh độ được in thành nhiều tập theo ba hệ tư tưởng: Đại Nguyên tư tưởng, Trì Danh tư tưởng và Diệu Quán tư tưởng. Trong mỗi hệ tư tưởng được rút ra từ bảy bộ môn chính được gọi là thiên. Toàn bộ gồm có bảy thiên là: kinh luận yếu giảng thiên, luật thích thiên, hành nghi thiên, trước tác phổ thông thiên, sử



truyền thiên, thiên tịnh nghi biện thiên và thi kệ tịnh độ thiên.

Trong hệ Trì Danh tư tưởng được chọn in thứ nhất gồm có Kinh A Di Đà Yêu Giải làm chủ, Luận Bảo Vương Tam Muội và các luận thuộc hệ trì danh sẽ in kế tiếp. Quý Phật tử nào muốn được công đức thù thắng ấn tống kinh điển, xin góp vào đây mỗi người một quyển kinh để cho Đại Thừa Tịnh Độ được lưu thông. Công Đức thật vô lượng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh Quảng Đạo Lê Quang Bảy, điện thoại: (03) 9689 0401. Ngân phiếu và bưu phiếu xin đề Phước Huệ Monastery và gửi về địa chỉ kể

trên.

Đặc điểm Phật sự Tu viện Phước Huệ là thực hiện những điểm cốt yếu trong việc tu học, tuy không tổ chức những hình thức cộng đồng rườm rà, nhưng lúc nào cũng nhiệt tâm phục vụ. Những Phật sự chính của Phật Giáo, như các đại lễ, vía, các ngày sám hối, bố tát đều thực hiện đầy đủ tại Tu viện. Các pháp sự yêu cầu của chư Phật tử, Tu viện đều phục vụ với tinh thần hoan hỷ và tự nguyện.

Điều Lý tổng hợp.

Hành giả trì danh hiệu Phật thường có ba bước tu tập:

a- Tán niệm: tâm chúng ta vừa duyên theo cảnh vừa niệm, tâm không hoàn toàn định hẳn, còn nhiều tán loạn nên trì danh hiệu càng nhiều càng tốt.

b- Định niệm: là giai đoạn thực hành làm thế nào chánh niệm hiện tiền chỉ còn nhất niệm, không còn một niệm nào khác (ngoài cái niệm trì danh hiệu).

c- Cầu chứng niệm: sau khi định niệm được 1 thời, tiến lên định niệm nhiều thời và kiết thất 7 ngày, 21 ngày chuyên dùng định niệm.

(Trích "Những cánh sen hồng tập 7, HT Thích Phước Huệ, XB 2002)

